



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศ** ภายใต้โครงการวิจัย "การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานี" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและคุณภาพการผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



**กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์** ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย วัฒนธรรมอาหารอินเดีย **Indian Food Culture : ชวนชิม** เมนูอาหารอินเดียเพื่อสุขภาพด้วยวัตถุดิบ Organic เกษกาล ซอปปองเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1 Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



**คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด** เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษา เพื่อการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปิดโอกาสให้แก่บุคลากรเข้าถึงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติได้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี



**คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง "หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ 2** ให้แก่ นักกฎหมายปกครองจำนวน 38 คน สำหรับผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท



**กองแผนงาน จัดโครงการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และความสอดคล้องกับ OBE และ TQF"** เพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการผลักดันหลักสูตรสู่การประกันคุณภาพระดับสูงขึ้นไป โดยมีโครงการนำร่อง 3 หลักสูตร เพื่อเตรียมการส่งเสริมและผลักดันให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA ในอนาคตต่อไป วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี



**ทีมวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัย "การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์ ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานี"** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการและแปรรูปฯ คณะเกษตรศาสตร์ และโรงงานอาคารต้นแบบ (Pilot Plant)